

๑๓๐ ปี รพ.ศิริราช เปลี่ยนความทุกข์เป็นความสุขให้ คนนับล้าน



เชิญชวน ‘ผู้ใหญ่ใจดี’ ร่วมบริจาคสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

“อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช” ที่ยังขาดแคลน

เป็นเวลา ๑๓๐ ปี นับจากวันที่ “โรงพยาบาลศิริราช” โรงพยาบาลหลวงแห่งแรกของไทยได้ถือกำเนิดขึ้นบนแผ่นดิน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ผู้ทรงห่วงใยความเจ็บไข้ของอาณาประชาราษฎร์ จึงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งโรงพยาบาลเพื่อบำบัดทุกข์แก่ราษฎร จวบจนปัจจุบันโรงพยาบาลศิริราชได้เติบโตใหญ่ ให้การรักษาประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ โดยไม่เลือกยากดีมีจน สมดังพระราชปณิธานของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงพยาบาลศิริราช คาดหวังและเป็นสิ่งที่ตั้งใจที่จะได้เปลี่ยนความทุกข์ของผู้ป่วย ให้มีโอกาสได้กลับมามีความสุขอีกครั้ง ด้วยการยึดมั่นใน ๓ พันธกิจสำคัญ ได้แก่ “รักษา-วิจัย-ผลิตแพทย์” ในการทำงานเพื่อคนไทย สำหรับการยึดมั่นในเรื่อง “การรักษา” นั้น ไม่ว่าผู้ป่วยจะยากดีมีจน และมีอาการป่วยขั้นไหนก็ตาม เมื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชแล้ว คณะแพทย์และพยาบาลจะรักษาผู้ป่วยสุดความสามารถเท่าเทียมกัน ต่อมา การยึดมั่นในเรื่อง “การวิจัย” ทางโรงพยาบาลได้ค้นคว้าวิจัยเพื่อให้อาการป่วยเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความคาดหวังของประชาชนตลอดเวลา และสุดท้ายการยึดมั่นในเรื่อง “การผลิตแพทย์” ด้วยการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เพื่อจะได้ดูแลคนไทยให้มีรอยยิ้มอยู่คู่แผ่นดิน ซึ่ง ทางโรงพยาบาล คาดหวังยังอยากจะทำหน้าที่นี้ต่อไป เพื่อคนที่ยังรอการรักษาอยู่อีกมากมาย

นี่ถือเป็นอีกก้าวสำคัญครั้งยิ่งใหญ่ ขอเชิญชวนคนไทยร่วมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ร่วมกับ โรงพยาบาลศิริราช ในการสมทบทุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลและการเรียนการสอน ที่จะเป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่ของผู้ป่วยด้อยโอกาสอีกนับล้าน ซึ่งคาดว่าจะให้บริการผู้ป่วยได้ปี ๒๕๖๒ ผ่านช่องทางบริจาค ได้แก่ ธนาคารไทย-พาณิชย์ เลขบัญชี 016-3-04546-0, ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 939-3-50022-9, ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 987-1-00199-2 หรือดูช่องทางเพิ่มเติม

www.siriraj130years.com โทร. 02-419-7646 พลังเล็กๆ ของท่าน สามารถช่วยชีวิต ช่วยสร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่แก่ผู้ป่วยด้อยโอกาสได้ มาร่วมส่งมอบความสุขนี้ด้วยกันนะคะ